



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๕-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๕-๑๒ เดือนมกราคม ๒๕๕๗ หน้า ๒๕ มูลค่าข่าว ๓๑๓,๖๐๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ไ ม่บ่อยครั้งนักที่ภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมจะถอดคอเสื้อและ ร่วมจับดาบปี 2557 ในภาวะประกาศผลพิจารณาสถานการณ์การ คำนวณ (TIP Report) 2014 ของไทย ที่จะประกาศผลพร้อมกันทั่วโลกในเดือนมิถุนายน 2557

โดยในปีที่ผ่านมาประเทศสหรัฐอเมริกา จัดให้ไทยอยู่ในระดับ เทียร์ 2 เผ่าระวัง หรือเป็นประเทศที่มีปัญหาความมนุษย แต่ไม่ประสบ ความสำเร็จ" ในการแก้ไขปัญหาลดลงได้ เป็นระยะเวลาติดต่อกัน มาได้ถึง 4 ปีติดแล้ว

แต่หากนับไทยถูกจัดให้อยู่ในระดับเทียร์ 3 ซึ่งเป็น "ระดับต่ำ สุด" ประเทศต้องเผชิญชะตากรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม สัน ทลอนไปทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคม

ในทางตรงเราจะถูกตัดความช่วยเหลือทั้ง ด้านการเงิน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและ วัฒนธรรม ส่วนทางอ้อมเราอาจถูกภาคธุรกิจ บอยคอต เพราะไม่ยอมออกอุทธรณ์สินค้าราคาถูก ที่มาจากแรงงานเถื่อน โรงงานนรก บทเรียนนี้ เกิดขึ้นแล้วไม่ประเทศปากีสถาน

หากเป็นเช่นนั้นคงไม่ใช่เรื่องตลกนักกับ ประเทศกำลังพัฒนาที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก เพื่อไม่ให้ไทยต้องอยู่ในชะตากรรมนั้นกรม พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม) ก็ไม่ได้ นั่งนอนใจ มีโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การศึกษาบทบาทชุมชนในการป้องกันและ เผ่าระวังปัญหาการค้ามนุษย" โดยมอบให้นัก

วิชาการจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาค่าตรงจุด ที่สุด

นายไพรัช บารสมพงษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนึ่งในผู้ดำเนิน โครงการ เผยว่า ปัญหาการค้ามนุษยเป็นการ สะท้อนถึงความอ่อนแอของสังคม ระบบคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม ทางสังคมที่กำลังพลาเดือนเสื่อมลง ทำให้พฤติกรรมของคนในสังคม เปลี่ยนแปลงไปจากการถือศีลกิน สมานฉันท์และรักที่จะอยู่ร่วมกัน อย่างสันติ ไปสู่การเอาตัวเอาเปรียบ การทุจริตรับขี้ดัมและใช้หรือ แสงหาประโยชน์จากมนุษยด้วยกันเอง

"การจัดการปัญหาการค้ามนุษย ไม่สามารถดำเนินการได้อย่าง เบ็ดเสร็จด้วยตัวในลักษณะการลงโทษของภาครัฐผ่านนโยบาย มาตรการหรือกิจกรรม โดยปราศจากความเข้าใจและความร่วมมือ ของผู้คนในสังคม การแก้ปัญหาค่ามนุษยที่มีความลับซับซ้อน และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ต้องเน้นกระบวนการเรียนรู้ อย่าง มีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันคิด ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ โดยเฉพาะปฏิบัติการระดับชุมชนในฐานะที่เป็นหน่วยงานพื้นที่ใกล้ ชิดปัญหา จึงจำเป็นต้องมีสมรรถนะและศักยภาพในการจัดการปัญหา

ดังกล่าวสู่สนามไปกับหน่วยงานรัฐ" นายไพรัชกล่าว ขณะนี้ นายเนาวรัตน์ พลายน้อย หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มม. ในฐานะประธานโครงการ เผยถึงข้อสรุปและข้อเสนอของคณะผู้วิจัยว่า ปัจจุบันการจัดการ ปัญหาการค้ามนุษยมีปัญหาและอุปสรรคหลายเรื่อง อย่างเรื่องสำคัญคือ

มาตรการทางกฎหมาย พบว่ากฎหมายที่มีอยู่ของไทยมีประสิทธิภาพน้อย ทั้งไม่มีแนวทางข้อตกลงแรงงานในกลุ่มไร้ฝีมือ และมีปัญหาละเมิดสิทธิแรงงาน ขณะที่มาตรการทางกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านก็แตกต่างกัน ทำให้ขาดกลไกระหว่างประเทศ เหล่านี้ได้เกิดข้อข้อโหว่ให้ผู้ค้ามนุษย์หลบเลี่ยงได้มาก

ทั้งนี้ มาตรการทางการเมืองก็มีปัญหาเจตจำนงทางการเมือง



เนาวรัตน์ พลาไยน้อย

### มี ปัญหา ผล

ประโยชน์ทับซ้อน ปัญหา  
ธรรมาภิบาล และปัญหาขาดการมีส่วนร่วมในภาคีทุกระดับ โดยรวมแล้ว มาตรการใดๆ ที่ทำมา ยังขาดคุณภาพและประสิทธิภาพ ยังไม่มีพลังเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมได้อย่างยั่งยืน

“การดำเนินงานของภาครัฐยังมีปัญหา ภาครัฐขาดการแยกภารกิจกัน แยกกันคิดแยกกันทำตามสังกัดขาดความเชื่อมโยง เผลอปัญหาแบบรายปัญหา ขณะที่สภาพปัญหาที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกัน วัฒนธรรมการดำเนินงานแบบข้ามหน่วยงานกรม กอง และแบบข้ามสาขาวิชา ยังไม่เกิดขึ้นจริง ข้าราชการจำนวนหนึ่งยังขาดความรับผิดชอบ และไม่คุ้นเคยกับการทำงานแบบมีส่วนร่วม” นายเนาวรัตน์กล่าว

ประธานโครงการกล่าวว่า สำหรับข้อเสนอหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง ควรลดบทบาทการเป็นฝ่ายกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้กับหน่วยงานระดับภูมิภาคลง เพราะหน่วยงานระดับภูมิภาคไม่น้อยจะรอการกำหนดจากส่วนกลาง โดยขาดการริเริ่มที่สอดคล้องกับบริบทของตัวเอง ในส่วน พม.ควรส่งเสริมให้กองทุนค้ำมนุษย์ กองทุนสตรี กองทุนพัฒนาเด็ก และกองทุนอื่นๆ ของกระทรวง เอื้ออำนวยให้เกิดการทำงานร่วมกัน และเชื่อมโยงสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ได้มากขึ้น

“ที่ผ่านมามี

โครงการในพระราชดำริที่เป็น

แบบอย่างในแนวทางปรัชญา

ของเศรษฐกิจแบบพอเพียงอยู่ทั่ว

ประเทศกว่า 4,600 โครงการ รวมทั้ง

โครงการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง โครงการของมูลนิธิปิดทองหลังพระ ที่เข้าไปดำเนินการส่งเสริมพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างศักยภาพมนุษย์ให้พึ่งพาตัวเองได้ ไม่ต้องไปดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด หรือทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ นับเป็นต้นแบบการป้องกันการค้ามนุษย์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง ที่มีความยั่งยืนเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี” นายเนาวรัตน์กล่าว

เช่นนี้แล้ว ก็ต้องมาลุ้นกันว่า มิถุนายน 2557 นี้ ไทยจะถูกจัดอันดับให้อยู่ในระดับไหน

